
 

 

 

              

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2568 

วนั เวลาและสถานทีÉประชุม 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นบริษทั วินโดว ์เอเชีย จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประจาํปี 2568 จดัขึÊนเมืÉอวนัทีÉ 30 เมษายน 

2568 เวลา 10.00 น. โดยประชุม ณ ห้องพิมาน 2 ชัÊน 12 โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ลุมพินี เลขทีÉ 1188 ถนนพระราม 4 สาทร 

กรุงเทพฯ 10120 

เริÉมการประชุม 

 นางสาวศรวณีย ์พรมเสน ผูด้าํเนินการประชุม (“นางสาวศรวณีย์ฯ”) ซึÉ งทาํหน้าทีÉดาํเนินการประชุม ชีÊ แจงต่อทีÉประชุมว่า

บุคคลทีÉมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2568 จะเป็นบุคคลผูท้ีÉมีชืÉอปรากฎในทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนั

รวบรวมรายชืÉอผูถื้อหุ้นทีÉมีสิทธิเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2568 คือวนัทีÉ 7 มีนาคม 2568 

นางสาวศรวณียฯ์ ไดเ้รียนเชิญนายอภิรุม ปัญญาพล ประธานกรรมการบริษทัฯ (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามญัผู ้

ถือหุ้นประจาํปี 2568 

ประธานฯ แจง้ให้ทีÉประชุมทราบขอ้มูลของบริษทัฯ ณ ปัจจุบนั ในเบืÊองตน้ว่า 

บริษทัมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 444,000,000 บาท 

ทุนชาํระแลว้ 444,000,000 บาท 

เป็นหุ้นสามญัจาํนวน 888,000,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นทีÉตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 

 และในขณะนีÊ มีผูถื้อหุ้นของบริษทัเขา้ประชุมด้วยตนเอง 24 ราย และโดยการมอบฉันทะ 17 ราย รวมเป็นจาํนวน 41 ราย 

นบัเป็นจาํนวนหุ้นไดท้ัÊงสิÊน 699,673,890 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.79  ของจาํนวนหุ้นทีÉจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัÊงหมดซึÉงครบเป็นองคป์ระชุม  

   



 

 

 

 

 องคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 32 มีขอ้กาํหนดเกีÉยวกบัองคป์ระชุมว่าในการประชุมผู ้

ถือหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีÉสิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึÉงหนึÉ ง (1/2) 

ของจาํนวนผูถื้อหุ้นทัÊงหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึÉงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุ้นทีÉจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัÊงหมด จึงจะ

ครบเป็นองคป์ระชุม 

 ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม และแจง้ต่อทีÉประชุมว่าการประชุมครัÊ งนีÊ เป็นการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครัÊ งทีÉสอง

ภายหลงัจากทีÉบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบริษทัฯ ยงัมีความประสงค์ในการจัดการประชุม

รูปแบบ Physical เพืÉอเปิดโอกาสในการชีÊแจงประเด็นต่างๆ แก่ผูถื้อหุ้น เพืÉอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านมีความมัÉนใจในบริษทัฯ รวมถึงการ

ปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารอนัโปร่งใส  

ทัÊงนีÊ เพืÉอให้การประชุมเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีÉดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในทีÉประชุม นางสาว

ศรวณียฯ์ ไดชี้Êแจงวธีิการปฏิบติัในการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง ดงันีÊ  

  1. ในการออกเสียงลงคะแนนในทีÉประชุมผูถื้อหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึÉงมีหนึÉงเสียง  

2. กรณีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉันทะตามแบบทีÉกฎหมายกาํหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนน

เสียง ดงัต่อไปนีÊ   

 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นลงลายมือชืÉอในบัตรลงคะแนน ทัÊงนีÊ

เพืÉอให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน  

 ในการรวมผลคะแนน บริษทัฯ จะนําคะแนนเสียงทีÉไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจาก

คะแนนเสียงทัÊงหมด และส่วนทีÉเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงทีÉเห็นดว้ย สําหรับผูที้Éออกเสียง

เห็นดว้ยในวาระเหล่านีÊขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไวก่้อน และส่งคืนแก่เจา้หนา้ทีÉของบริษทัฯ หลงั

เสร็จสิÊนการประชุม ทัÊงนีÊการลงคะแนนเสียงในการประชุมครัÊ งนีÊ เป็นการลงคะแนน แบบเปิดเผย 

ไมใ่ช่การลงคะแนนแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัÊงหมดเพืÉอให้เกิดความ

โปร่งใส 

 การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนีÊ ถือว่าการลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะ และเป็นบตัรเสีย  

1) บตัรลงคะแนนทีÉมีการทาํเครืÉองหมายเกินกว่าหนึÉงช่อง  

2) บตัรลงคะแนนทีÉมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนทีÉมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชืÉอกาํกบั  

4) บตัรลงคะแนนทีÉไม่ไดมี้การออกเสียงในช่องใดเลย  

 ในกรณีทีÉท่านผูถื้อหุ้นตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชืÉอกาํกบั

ทุกครัÊ ง 

3. ในการเลือกตัÊงกรรมการ แทนกรรมการทีÉออกจากตาํแหน่งตามวาระ ซึÉ งจะเป็นการลงคะแนนตามวาระทีÉ 6 

บริษทัฯ จะดาํเนินการให้ทีÉประชุมพิจารณา เลือกตัÊงบุคคลดงักล่าวเป็นรายบุคคล  



 

 

 

 

4. การออกเสียงลงมติให้ถือเอามติเสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในทีÉประชุมเป็นผูชี้Ê ขาดเพิÉมขึÊน

อีก หนึÉงเสียง  

5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระประธานจะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซักถามในประเด็นทีÉเกีÉยวขอ้งกบัวาระนัÊน ๆ 

ตามความเหมาะสม หรือผูถื้อหุ้นสามารถส่งคาํถามล่วงหนา้ให้กบัเจา้หน้าทีÉของบริษทัฯ ได ้

6. สําหรับผูถื้อหุ้นทีÉประสงคจ์ะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิของท่าน

ได ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ให้กบัเจา้หนา้ทีÉของบริษทัฯ ก่อนออกจากห้องประชุม 

 วาระทีÉต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซึÉ งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไดแ้ก่ วาระทีÉ 2,4,5,6 และ 8 

 วาระทีÉตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทัÊงหมดของผูถื้อ

หุ้นซึÉงมาประชุม ไดแ้ก่ วาระทีÉ 7 

 ก่อนทีÉจะเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุมนางสาวศรวณียฯ์ ไดแ้นะนาํกรรมการ ผูบ้ริหาร และทีÉปรึกษาของบริษทัฯ ทีÉเขา้ร่วม

ประชุมดงันีÊ  

กรรมการทีÉเข้าร่วมประชุม 

1. นายอภิรุม  ปัญญาพล  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการบริษทัฯ  

  กรรมการตรวจสอบและ 

  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายคุณนิมิตต ์        ธีรอนนัต ์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายดาํรงศกัดิÍ   อภิการสกุลชยั  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

       กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. นายสุพจน์  รัตนศิริวิไล  กรรมการบริษทัฯ และกรรมการบริหาร 

5. นายวิพงษ ์ รัตนศิริวิไล  กรรมการบริษทัฯ กรรมการบริหาร 

       และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

6. นางสิริพร รัตนศิริวิไล  กรรมการบริษทัฯ และกรรมการบริหาร 

7. นายธนินทร์  รัตนศิริวิไล  กรรมการบริษทัฯ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา 

       และพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจา้หน้าทีÉบริหาร  

8. นางสาวภาทินนัท ์ ตนัติวาสิน  กรรมการบริษทัฯ กรรมการบริหาร และ 

                                                                            ประธานเจา้หนา้ทีÉฝ่ายบญัชีและการเงิน  

 โดยกรรมการเขา้ร่วมประชุม 8 ทา่น จากกรรมการทัÊงหมดของบริษทัฯ จาํนวน 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 

 

 



 

 

 

 

ผู้บริหารทีÉเข้าร่วมประชุม 

1. นายศิริโชค วรรธนะพนัธุ์    กรรมการบริหาร และรองประธานเจา้หนา้ทีÉบริหาร 

2. นายวชิรวุฒิ บุญเลิศ   กรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ทีÉฝ่ายผลิต  

3. นางสาวพศิมยั  กวีเกียรติอนนัต ์  กรรมการบริหาร ประธานเจา้หน้าทีÉฝ่ายปฏิบตัิการ  

       และเลขานุการบริษทัฯ 

4. นายสุรเจษฎ ์ คุณงาม   หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ เอบีเอเอส จํากดั 

1. นางสาวนุช    อภิชาตเสถียร 

ทีÉปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุดัÉน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด 

1. นางสาวธิตะวนั    ธนสมบตัิไพศาล   

 

วาระทีÉ 1 เรืÉองทีÉประธานฯ แจ้งให้ทีÉประชุมทราบ 

ประธานฯ ได้กล่าวต่อทีÉประชุมว่าสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงในอนาคต เข้าสู่ความยากลาํบากเนืÉองจาก

เศรษฐกิจทัÉวโลกมีการแข่งขนัมากขึÊน ทัÊงในเรืÉองของการตัÊงกาํแพงภาษีจากสหรัฐฯ อีกทัÊงประเทศจีนพยายามส่งออก

มากขึÊน ทาํให้แต่ละประเทศมีนโยบายในการป้องกนัตัวเอง ในส่วนของประเทศไทยพบปัญหาทีÉร้ายแรงทีÉสุดคือ

ขบวนการคอลเซ็นเตอร์ ซึÉ งกลุ่มเป้าหมายของขบวนการนีÊ ไดแ้ก่ คนมีฐานะในต่างจงัหวดั ทาํให้เกิดผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจ รวมทัÊงธุรกิจประกอบรถยนต์ในประเทศไทย ซึÉงถือเป็นกระดูกสันหลงัของชาติ ในปัจจุบนัไดรั้บผลกระทบ

จากรถยนตไ์ฟฟ้า (EV) ทีÉมาจากประเทศจีน ทาํให้เกิดปัญหา Supply Chain ส่งผลให้โรงงานในเมืองไทย รวมทัÊงธรุกิจ

ขนาดย่อม (SME) ปิดตวัลง ดงันัÊนหากวิเคราะห์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์จะพบว่าการซืÊอขายคอนโดมิเนียมลดลง 

เนืÉองจากสภาพเศรษฐกิจตามทีÉไดก้ล่าวมา อยา่งไรก็ตามในภาพรวมของบริษทัฯ ยงัคงประคบัประคองสถานการณ์เพืÉอ

ไม่ให้เกิดปัญหา อีกทัÊงผูบ้ริหารของบริษทัฯ ยงัมีแนวคิดในการริเริÉมสิÉงใหม่ๆหรือสินคา้ใหม่ๆ เพืÉอให้บริษทัฯ ยงัคง

ดาํเนินการไดต้ามปกติ อย่างไรก็ตามประธานฯ ไดย้ ํÊาเตือนให้ทุกคนพยายามเก็บเงินสด และให้รอคอยโอกาสในการ

เติบโตอีก 2-3 ปีขา้งหน้า 

มติทีÉประชุม  

ในวาระนีÊ มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิÉมเป็นจาํนวน    4  ราย รวม     5,630,900  หุ้น 

รวมมีผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมทัÊงสิÊน  45 ราย รวม 705,304,790 หุ้น 

เนืÉองจากวาระนีÊ เป็นวาระแจง้เพืÉอทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 

 

 



 

 

 

 

วาระทีÉ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2567 ซึÉงประชุมเมืÉอวันทีÉ 9 เมษายน 2567 

นางสาวศรวณียฯ์ ชีÊแจงว่าการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2567 ซึÉ งประชุมเมืÉอวนัทีÉ 9 เมษายน 2567 โดยประชุม ณ 

ห้องเมฆาบอลลูม ชัÊน C โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุรวงศ์ ทีÉประชุมไดพิ้จารณาเรืÉองต่างๆ ตามทีÉกฎหมาย

กาํหนด ซึÉงบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมเพืÉอให้ผูถื้อหุ้นและผูที้ÉเกีÉยวขอ้งไดพิ้จารณาความถูกตอ้งครบถว้นใน

สาระสาํคญั โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมทีÉไดส่้งให้ผูถื้อทุกท่านในสิÉงทีÉส่งมาด้วย 1  

นางสาวศรวณียฯ์ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิÉมเติม 

 นายวสันต ์ พงษพ์ุทธมนต ์ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง (“นายวสันต์ฯ”) กล่าวขอบคุณทีÉบริษทัไดมี้การจดัการ

ประชุมผูถื้อหุ้นในรูปแบบ Physical ซึÉ งถือเป็นสิÉงทีÉดี อยา่งไรก็ตามไดข้อความกรุณาให้บริษทัไดจ้ดัเตรียม

เอกสารทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการประชุมในรูปแบบกระดาษแทนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเตรียมมาสาํหรับผูท้ีÉมา

ประชุมเพืÉอเป็นเอกสารประกอบการประชุม 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นสําหรับความสนใจในรายละเอียดของขอ้มูลบริษทัฯ ประธานฯ ชีÊ แจงว่า

หลงัจากงบการเงินทีÉผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้นัÊน จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยในทางปฏิบตัิสําหรับการจดัเตรียมเอกสาร

การประชุมในรูปแบบกระดาษนัÊนอาจจะไม่สามารถทาํได้เนืÉองจากก่อนจะมีการประชุมผูถื้อหุ้นนัÊน มี

กระบวนการหลงับา้นต่างๆมากมาย อย่างไรก็ตามหากผูถื้อหุ้นอยากทราบรายละเอียดเพิÉมเติม ทางบริษทัฯ 

จะจดัการประชุมให้ในช่วงบ่าย แต่ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกคนมัÉนใจไดว้่าในทุกขัÊนตอนนัÊน ไดมี้การพิจารณาทีÉ

เข้มงวด เพืÉอรักษาผลประโยชน์ของทุกฝ่าย และขอให้ผูถื้อหุ้นมัÉนใจการทาํงานของกรรมการอิสระว่า

กรรมการไดท้าํหนา้ทีÉแทนผูถ้ือหุ้นดว้ยความโปร่งใส อยา่งไรก็ตามรายละเอียดบางอย่างถือเป็นความลบัของ

บริษทั ในทีÉประชุมจึงชีÊแจงขอ้มูลไดเ้ท่าทีÉจาํเป็น หากมีเปิดเผยทัÊงหมด จะเป็นการดีต่อคู่แข่ง  

เมืÉอไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีประเด็นสงสัยเพิÉมเติม จึงขอให้ทีÉประชุมลงมติ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้นประจาํปี 2567 ซึÉงประชุมเมืÉอวนัทีÉ 9 เมษายน 2567 

มติทีÉประชุม  

ในวาระนีÊ มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิÉมเป็นจาํนวน    3  ราย รวม               103 หุ้น 

รวมมีผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมทัÊงสิÊน  48 ราย รวม 705,304,893 หุ้น 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ทีÉประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2567 ซึÉ งประชุมเมืÉอ

วนัทีÉ 9 เมษายน 2567 ตามทีÉเสนอโดยไมมี่การแกไ้ขดว้ยคะแนนเสียงดงันีÊ   

รายการ จํานวนเสียงทีÉลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้น และผู้รับ

มอบฉันทะซึÉงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย (Approved) 705,304,893 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย (Disapproved) 0 0.00 

งดออกเสียง (Abstained) 0 0.00 

บตัรเสีย (Voided Ballot) 0 0.00 

รวม (Total) 705,304,893 100.00 

หมายเหต ุ

มติในวาระนีÊ จะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัÊงหมดของผูถื้อหุ้นซึÉงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระทีÉ 3 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจําปี 2567 

นางสาวศรวณียฯ์ ได้เรียนเชิญนางสาวภาทินันท์ ตันติวาสิน ประธานเจ้าหน้าทีÉฝ่ายบัญชีและการเงิน (“นางสาว

ภาทินันท์ฯ”) เป็นผูส้รุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2567 ดงันีÊ  

ผลการดาํเนินงานสําหรับปีสิÊนสุดวนัทีÉ 31 ธันวาคม 2567 มีดงันีÊ  รายได ้768.71 ลา้นบาท ตน้ทุนขาย 542.27 ลา้นบาท 

ส่งผลให้บริษทัฯ มีกาํไรขัÊนตน้ 226.44 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 29.46% รายไดอื้Éน 12.81 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการขาย 

104.27 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 63.62 ลา้นบาท กาํไรจากการดาํเนินงาน 71.36 ลา้นบาท ตน้ทุนทางการเงิน 

6.08 ลา้นบาท ภาษีเงินได ้12.87 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 52.83 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 6.87% โดยในปี 2567 

ไม่มีขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนและส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนเนืÉองจากบริษทัฯ ไดมี้การรับรู้ไปแลว้ในปี 

2566 ทัÊงจาํนวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สัดส่วนรายได้จากการขายแต่ละช่องทาง  

ร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ ในปี 2566 บริษทัฯ มีสัดส่วนการขายคิดเป็น 75.23% ในปี 2567 บริษทัฯ มีสัดส่วน

การขายคิดเป็น 75.43% 

ร้านค้าปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดัÊงเดิม ในปี 2566 บริษทัฯ มีสัดส่วนการขายคิดเป็น 10.75% ในปี 2567 บริษัทฯ มี

สัดส่วนการขายคิดเป็น 12.62% 

ร้านคา้วินโดว ์เอเชีย ในปี 2566 บริษทัฯ มีสัดส่วนการขายคิดเป็น 8.30% ในปี 2567 บริษทัฯ มีสัดส่วนการขายคิดเป็น 

7.84% 

 

 

 

 

 

 

 

งบฐานะการเงนิ 

บริษทัฯ มีสินทรัพยท์ัÊงหมด 1,049.18 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน 547.33 ลา้นบาทและสินทรัพยไ์ม่

หมุนเวียน 501.85 ลา้นบาท หนีÊ สินทัÊงหมด 151.29 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหนีÊ สินหมุนเวียน 125.25 ลา้นบาท และ

หนีÊ สินไม่หมุนเวียน 26.04 ลา้นบาท ในส่วนของเจา้ของ 897.89 ลา้นบาท  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

บริษทัฯ มีเงินสดจาํนวน 156.40 ลา้นบาท ลูกหนีÊการคา้และลูกหนีÊอืÉนจาํนวน 152.91 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือจาํนวน 

237.62 ลา้นบาท สินทรัพยห์มุนเวียนอืÉนจาํนวน 0.40 ลา้นบาท ส่งผลให้สินทรัพยห์มุนเวียนรวมจาํนวน 547.33 ลา้น

บาท ทีÉดิน อาคารและอุปกรณ์จาํนวน 439.14 ลา้นบาท สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จาํนวน 27.62 ลา้นบาท สินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนจาํนวน 4.24 ลา้นบาท สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจาํนวน 28.39 ลา้นบาท สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืÉนจาํนวน 

2.46 ลา้นบาท ส่งผลให้สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนรวมจาํนวน 501.85 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

เงินกูร้ะยะสัÊนจากสถาบนัการเงินจาํนวน 17.75 ลา้นบาท เจา้หนีÊการคา้และเจา้หนีÊ อืÉนจาํนวน 89.23 ลา้นบาท หนีÊ สิน

ตามสัญญาเช่าทีÉถึงกาํหนดชาํระภายในหนึÉงปีจาํนวน 9.75 ลา้นบาท หนีÊ สินอนุพนัธ์ทางการเงิน 0.32 ลา้นบาท ภาษีเงิน

ได้คา้งจ่ายจาํนวน 5.86 ลา้นบาท หนีÊ สินหมุนเวียนอืÉน จาํนวน 2.34 ลา้นบาท ส่งผลให้หนีÊ สินหมุนเวียนรวมจาํนวน 

125.25 ลา้นบาท หนีÊ สินตามสัญญาเช่าจาํนวน 16.48 ลา้นบาท ภาระผูกพนัผลประโยนชน์พนักงานจาํนวน 9.20 ลา้น

บาท หนีÊ สินไม่หมนุเวยีนอืÉนจาํนวน 0.36 ลา้นบาท ส่งผลให้หนีÊ สินไม่หมุนเวียนรวมจาํนวน 26.04 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

งบกระแสเงินสด 

ในปี 2567 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน จาํนวน 177.73 ลา้นบาท กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน

จาํนวน 20.21 ลา้นบาท และกระแสเงินสดใชไ้ปจากการจดัหาเงิน จาํนวน 157.32 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัฯ มีกระแสเงิน

สดสุทธิเพิÉมขึÊนจาํนวน 0.20 ลา้นบาท บริษทัฯ มีเงินสดตน้งวดจาํนวน 156.19 ลา้นบาท ส่งผลให้ ณ สิÊนสุดวนัทีÉ 31 

ธนัวาคม 2567 บริษทัฯ มีเงินสดคงเหลือจาํนวน 156.40 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวศรวณียฯ์ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิÉมเติม 

 นายฐิติพงศ ์โสภณอุดมพร ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง (“นายฐิติพงศ์ฯ”) มีคาํถามดงันีÊ  

1. การบริหารจดัการร้านคา้วินโดว ์ทีÉมีสัดส่วนการขายไม่ถึง 10% กลยทุธ์ รวมถึงการตัÊงราคา 

2. สถานการณ์ปัจจุบนัของเคหะสุขประชา ซึÉงบริษทัฯไดมี้การตัÊงสาํรองขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 

3.วตัถุประสงคก์ารตัÊงบริษทัใหมใ่นช่วงปลายปี 2567 

นายธนินทร์ รัตนศิริวิไล กรรมการบริษทัฯ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

และประธานเจา้หน้าทีÉบริหาร (“นายธนินทร์ฯ”) ชีÊแจงตามหวัขอ้ดงันีÊ  

การบริหารจดัการร้านคา้วินโดว:์ ซึÉ งมีสัดส่วนรายไดป้ระมาณ 7-9% เนืÉองดว้ยสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัจึง

ทาํให้ผลประกอบการร้านคา้วนิโดวล์ดลงเมืÉอกบัช่วง 3-4 ปีทีÉแลว้ อย่างไรก็ตามร้านคา้วินโดวมี์ความสาํคญั

อย่างมาก เนืÉองจากบริษทัฯ สามารถบริหารจดัการไดอ้ย่างอิสระ โดยบริษทัฯ มีกลยุทธ์ทีÉจะปรับเปลีÉยนทัÊง

หน้าร้าน โปรโมชัÉน รูปแบบการขาย ซึÉงมีทิศทางทีÉดีขึÊนในปี 2568 โดยมีผลประกอบการเป็นบวกตลอด 4 

เดือน บริษทัฯ มีการกาํหนดจุดคุม้ทุนในแต่ละสาขา ซึÉงปัจจุบนัเราสามารถทาํไดใ้กลเ้คียง 

 

 

 



 

 

 

 

สถานการณ์ปัจจุบนัของเคหะสุขประชา: บริษทัฯ มีการตัÊงสํารองเงินลงทุนทัÊงหมดจากเงินลงทุนจาํนวน 55 

ลา้นบาท ทาํให้ไม่มีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนเพิÉมเติมทีÉจะเกิดขึÊน ในแง่ของการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ

ของผม ไดพ้น้สภาพเป็นทีÉเรียบร้อยแลว้ในปีทีÉผา่นมา โดยในส่วนของเคหะสุขประชายงัมีการดาํเนินงานอยู ่

และสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นยงัคงเดิม คือการเคหะแห่งชาติเป็นผูถื้อหุ้น 49% และมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่

ซึÉงเป็นภาคเอกชน 51% ซึÉงบริษทัฯ เป็นหนึÉงในนัÊนดว้ย ปัจจุบนับริษทัฯกาํลงับริหารงานกบัผูถื้อหุ้นในทุกๆ

ราย เพืÉอให้เคหะสุขประชาสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ รูปแบบของการปฏิบัติงานอาจจะมีการ

ปรับเปลีÉยนโครงสร้างรวมถึงรูปแบบการทาํงาน โดยอยูร่ะหว่างการหารือ ทัÊงนีÊหากมีความคืบหนา้เพิÉมเติม

จะเรียนให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบในการประชุมผูถื้อหุ้นครัÊงถดัไป 

วตัถุประสงคก์ารตัÊงบริษทัใหม:่ ไดแ้ก่บริษทั ไทยอีโค่ชิลด์ จาํกดั ซึÉงเรามีความตัÊงใจทีÉอยากขยายไปสู่สินคา้

อืÉน ของหมวดวสัดุก่อสร้าง เช่น งานหลังคา บ้าน Knockdown จึงทําให้บริษัททําการขายสินค้าใหม่ 

นอกเหนือจากประตูหนา้ต่าง อยา่งไรก็ตามสดัส่วนการขายยงัมีไม่มากนกั และยงัไมมี่นยัสาํคญัทีÉจะสะทอ้น

ต่องบการเงินของบริษทัฯ เพราะฉะนัÊนเรามีความหวงั เห็นโอกาสในการต่อยอดสินคา้วสัดุก่อสร้างเพิÉมเติม

จากความเป็นประตูหน้าต่างของเรา  

ประธานฯ ได้ให้คาํมัÉนสัญญาว่าจะไม่มีการลงทุนเพิÉมเติมในเคหะสุขประชา หากต้องมีการซืÊอขายวสัดุ

ก่อสร้างใดระหว่างกนั จะทาํการเรียกร้องให้ชาํระเงินสดมาก่อน  

 นายฐิติพงศฯ์ สอบถามเพิÉมเติมเกีÉยวกับการขายของร้านคา้วินโดว ์ว่าจะมีผลกระทบอย่างไรกบัร้านคา้ปลีก

วสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ และร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดัÊงเดิม หากมีการตัÊงราคาขายทีÉแตกต่างกนั 

นายธนินทร์ฯ ชีÊแจงว่า ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ มีนโยบายเป็น One Price เพืÉอทาํให้เกิดมาตรฐานของราคา แต่จะ

มีความแตกต่างกนัทีÉโปรโมชัÉนในแต่ห้างร้าน 

 นายวสันตฯ์ สอบถามเรืÉองต่อไปนีÊ  

1.  ผลการดาํเนินงานในช่วง 3 ปีทีÉผ่านมาลดลง และในปัจจุบนัสถานการณ์เศรษฐกิจยงัไม่ฟืÊ นตวั ทางบริษทั

ฯ มีแผนการดาํเนินการอยา่งไรบา้ง 

2.  อยากทราบรายละเอยีดการลงทุนในบริษทัใหม่ 

3.  เป้าหมายของบริษทัฯ ในสัดส่วนรายไดข้องธุรกิจหลกัและธุรกิจใหม่ 

ประธานฯ ขอให้ยกคาํตอบไปไวใ้นวาระอืÉนๆ เนืÉองจากเป็นในส่วนของแผนงานในอนาคต 

เมืÉอไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีประเด็นสงสัยเพิÉมเติม นางสาวศรวณียฯ์ จึงไดด้าํเนินการประชุมต่อ 

 

 

 

 



 

 

 

 

มติทีÉประชุม 

ในวาระนีÊ มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิÉมเป็นจาํนวน    1  ราย รวม               178 หุ้น 

รวมมีผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมทัÊงสิÊน  49 ราย รวม 705,305,071 หุ้น 

ทีÉประชุมพิจารณาและรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2567 และรายงานประจําปี 2567 ตาม

รายละเอียดทีÉเสนอทุกประการ 

หมายเหต ุ

วาระนีÊ เป็นวาระเพืÉอทราบจึงไม่มีการลงมติ 

วาระทีÉ 4 พจิารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ สําหรับปีสิÊนสุดวันทีÉ 31 ธันวาคม 2567 

นางสาวศรวณียฯ์ ชีÊ แจงต่อทีÉประชุมว่าบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินสําหรับปีสิÊนสุดวนัทีÉ 31 ธนัวาคม 2567 ซึÉงผ่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้โดย

ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเงืÉอนไขต่องบการเงินของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดตามสิÉงทีÉส่งมาด้วย 2  

 ข้อมูลในสาระสําคญัของงบการเงนิประจําปี 2567 

 หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2567 2566 เพิÉมขึÊน (ลดลง) ร้อยละ 

สินทรัพยร์วม 1,049.18 1,196.12              (146.94)           (12.28)  

หนีÊ สินรวม 151.29 331.15              (179.86)         (54.31) 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 897.89 864.97                32.92           3.81  

รายไดร้วม 781.52 902.50              (120.98)           (13.40) 

กาํไรสุทธิ 52.83 21.60                31.23         144.58 

กาํไรต่อหุ้น 0.06 0.03                 0.03         100.00 

นางสาวศรวณียฯ์ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิÉมเติม 

 นางสาวสิริพร ขตัตพงษ ์ผูรั้บมอบอาํนาจจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (“นางสาวสิริพรฯ”) : สอบถาม

เรืÉองการรับรู้รายไดข้องบริษทัว่ามีการรับรู้อยา่งไร 

นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จาํกดั (“นางสาว

นภนุชฯ”) ชีÊ แจงว่าในหน้ารายงานของผูส้อบบัญชี Key audit matter จะเป็นเรืÉองสําคญัทีÉผูส้อบให้ความ

สนใจ ซึÉงผูส้อบจะทาํการตรวจสอบค่อนขา้งมากและให้ความเชืÉอมัÉนแลว้ว่าถูกตอ้ง โดยหนา้รายงานจะบอก

วธีิการตรวจสอบค่อนขา้งละเอียด ซึÉงในวิธีการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชีจะดูจากลกัษณะการประกอบธุรกิจ ทีÉ

มีการขายสินคา้ว่าไดมี้การบนัทึกรายไดถู้กตอ้งครบถว้นและตรงตาม Period ทีÉควรจะเป็น  

 

 

 



 

 

 

 

 นางสาวสิริพรฯ สอบถามเรืÉองการตัÊงค่าเผืÉอสาํรองลูกหนีÊทีÉคา้งนานเกินกวา่ 12 เดือน ว่าบริษทัฯ มีนโยบายค่า

เผืÉอสาํรอง 100% ใช่หรือไม่ 

นางสาวภาทินันท์ฯ ชีÊ แจงว่านโยบายการรับรู้หนีÊ สงสัยจะสูญของบริษัทฯ ใช้หลักการความระมัดระวงั 

(Conservative) ดงันัÊนหากลูกหนีÊทีÉมีการคา้งนานเกิน 12 เดือน จะมีการตัÊงสํารอง 100%  อย่างไรก็ตามการ

ติดตามหนีÊยงัคงดาํเนินตามปกติ 

 นายฐิติพงศ์ฯ สอบถามว่าในหน้ารายงานของผูส้อบบัญชีทีÉระบุว่า “การรับรู้รายได้มีความสําคญัต่อการ

ตรวจสอบเนืÉองจากขอ้กาํหนดเงืÉอนไขการขายในความแตกต่าง เช่น ส่วนลด การส่งเสริมการขาย ของลูกคา้

ซึÉงอาจจะส่งผลต่อจาํนวนรายไดท้ีÉรับรู้” คาํว่าซึÉ งอาจจะส่งผล ไดพ้บสิÉงผิดปกติหรือไม่  

นางสาวนภนุชฯ ชีÊ แจงว่าเนืÊอหาทีÉอยู่ในหน้ารายงานของผูส้อบบัญชีเป็นการแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีว่ามีเรืÉองเกีÉยวกบัการประมาณการทีÉอาจจะส่งผลต่อการรับรู้รายได ้ซึÉ งจากผลการ

ตรวจสอบของผูส้อบบญัชีพบว่าการรับรู้รายไดแ้สดงอยา่งถูกตอ้ง 

 นายธงชยั ลกัขณะวิสิฎฐ์ สอบถามกาํไรต่อหุ้น 

นายธนินทร์ฯ แจง้ว่ากาํไรคิดเป็น 0.058 บาทต่อหุ้น 

เมืÉอไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีประเด็นสงสัยเพิÉมเติม จึงขอให้ทีÉประชุมลงมติพิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษทัฯ สาํหรับ

ปีสิÊนสุดวนัทีÉ 31 ธนัวาคม 2567 

มติทีÉประชุม 

ในวาระนีÊ มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิÉมเป็นจาํนวน    1  ราย รวม               200 หุ้น 

รวมมีผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมทัÊงสิÊน  50 ราย รวม 705,305,271 หุ้น 

ทีÉประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิงบการเงินของบริษทัฯ สําหรับปีสิÊนสุดวนัทีÉ 31 ธันวาคม 2567 ดว้ย

คะแนนเสียงดงันีÊ   

รายการ จํานวนเสียงทีÉลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้น และผู้รับ

มอบฉันทะซึÉงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย (Approved) 705,301,070 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย (Disapproved) 101 0.00 

งดออกเสียง (Abstained) 4,100 0.00 

บตัรเสีย (Voided Ballot) 0 0.00 

รวม (Total) 705,305,271 100.00 

หมายเหต ุ

มติในวาระนีÊ จะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัÊงหมดของผูถื้อหุ้นซึÉงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 



 

 

 

 

วาระทีÉ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ สําหรับปี 2567 

นางสาวศรวณียฯ์ ไดเ้รียนเชิญนางสาวภาทินนัทฯ์ เป็นผูชี้ÊแจงรายละเอียดในวาระนีÊ  

นางสาวภาทินันท์ฯ แจง้ให้ทีÉประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  มาตรา 116 และ

ขอ้บังคบับริษทั ขอ้ 45 กาํหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึÉงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ

ห้าของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีÊจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ

สิบของทุนจดทะเบียน รวมทัÊงบริษทัมีนโยบายทีÉจะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิจากงบ

เฉพาะกิจการภายหลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีÉกาํหนดไวใ้นกฎหมายและ

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลีÉยนแปลงได้ขึÊนอยู่กบัความจาํเป็นและความเหมาะสมอืÉน ๆ 

ตามทีÉคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ

ขอ้บังคบับริษัท ขอ้ 44 กาํหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอืÉนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีทีÉบริษทัยงัมียอด

ขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนัÊนให้แบ่งตามจาํนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั เวน้แต่ในกรณีบริษทั

ออกหุ้นบุริมสิทธิและกาํหนดให้หุ้นบุริมสิทธิไดรั้บเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามญัให้จดัสรรเงินปันผลตามทีÉกาํหนด

ไว ้โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมตัิจากทีÉประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่                                       

ผูถื้อหุ้นได ้เป็นครัÊ งคราว เมืÉอเห็นว่าบริษทัมีผลกาํไรสมควรพอทีÉจะทาํเช่นนัÊน และเมืÉอไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาล

แลว้ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ทีÉประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมผูถ้ือหุ้นคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระทาํภายในหนึÉ ง (1) เดือน นับแต่วนัทีÉทีÉประชุมผูถื้อหุ้นหรือทีÉประชุมคณะกรรมการลงมติ 

แล้วแต่กรณี ทัÊ งนีÊ  ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู ้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัÊ นใน

หนงัสือพมิพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

ทัÊงนีÊ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ทีÉประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2568 พิจารณาอนุมติั

การจดัสรรกาํไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สําหรับปี 

2567 ดงันีÊ  

(1) บริษทัฯ จดัสรรกาํไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายจาํนวน 2,641,620 บาท จากเดิม 17,453,306 บาท รวม

เป็น 20,094,926 บาท 

(2) จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอตัรา 0.03 บาทต่อหุ้น สําหรับหุ้นสามัญจาํนวน 888,000,000 หุ้น รวมเป็น

จาํนวนเงินทัÊงสิÊน 26,640,000 บาท 

ทัÊงนีÊบริษทัฯ จะหกั ภาษี ณ ทีÉจ่ายสาํหรับเงินไดจ้ากการไดรั้บเงินปันผลในอตัราตามทีÉกฎหมายกาํหนด  

โดยบริษทัฯ ไดก้าํหนดรายชืÉอผูถื้อหุ้นทีÉมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล ในวนัทีÉ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ซึÉงเป็นวนัให้สิทธิผู ้

ถือหุ้น (Record Date) และกาํหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัทีÉ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2568  

 

 



 

 

 

 

นางสาวศรวณียฯ์ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิÉมเติม 

มติทีÉประชุม 

ในวาระนีÊ มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิÉมเป็นจาํนวน    0  ราย รวม                  0 หุ้น 

รวมมีผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมทัÊงสิÊน  50 ราย รวม 705,305,271 หุ้น 

ทีÉประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจดัสรรกาํไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล 

สาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สําหรับปี 2567 ดว้ยคะแนนเสียงดงันีÊ  

รายการ จํานวนเสียงทีÉลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้น และผู้รับ

มอบฉันทะซึÉงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย (Approved) 705,305,170 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย (Disapproved) 101 0.00 

งดออกเสียง (Abstained) 0 0.00 

บตัรเสีย (Voided Ballot) 0 0.00 

รวม (Total) 705,305,271 100.00 

หมายเหต ุ

มติในวาระนีÊ จะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัÊงหมดของผูถื้อหุ้นซึÉงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระทีÉ 6 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัÊงกรรมการบริษัทแทนกรรมการทีÉต้องออกจากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2568 

นางสาวศรวณียฯ์ แจง้ให้ทีÉประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (และทีÉมีการแกไ้ข

เพิÉมเติม) และตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17 กาํหนดว่า ในการประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจาํปีทุกครัÊ ง ให้กรรมการ

ออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหนึÉงในสาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการ ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น

สาม (3) ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงทีÉสุดกบัส่วนหนึÉ งในสาม (1/3) กรรมการซึÉ งพนัจากตาํแหน่งตามขอ้

นีÊ  อาจถูกรับเลือกให้เขา้รับตาํแหน่งอีกไดโ้ดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2568 มีกรรมการทีÉครบกาํหนด

ออกตามวาระจาํนวน 3 คนไดแ้ก่ 

1. นายสุพจน ์  รัตนศิริวิไล กรรมการบริษทัฯ และกรรมการบริหาร 

2. นายดาํรงศกัดิÍ       อภิการสกุลชยั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายนิมิตต ์         ธีรอนนัต ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

ทัÊงนีÊคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่นบัรวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย) และคณะกรรมการบริษทัฯ 

พิจารณาแลว้เห็นว่ากรรมการทัÊง 3 ท่านขา้งตน้ เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชีÉยวชาญอนัเป็น

ประโยชน์ตอ่การดาํเนินงานของบริษทัฯ จึงเสนอให้แต่งตัÊงให้บุคคลดงักล่าวกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึÉง 



 

 

 

 

6.1 พจิารณาอนุมัติเลือกตัÊงกรรมการบริษัทแทนกรรมการทีÉต้องออกจากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2568  

 (นายสุพจน์ รัตนศิริวิไล) 

มติทีÉประชุม  

ในวาระนีÊ มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิÉมเป็นจาํนวน    0  ราย รวม                  0 หุ้น 

รวมมีผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมทัÊงสิÊน  50 ราย รวม 705,305,271 หุ้น 

ทีÉประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัเลือกตัÊงนายสุพจน์ รัตนศิริวไิล แทนกรรมการทีÉตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ

ประจาํปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทัÊงหมดของผูถื้อหุ้นทีÉมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดงันีÊ  

 

รายการ จํานวนเสียงทีÉลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้น และผู้รับ

มอบฉันทะซึÉงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย (Approved) 687,881,970 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย (Disapproved) 101 0.00 

งดออกเสียง (Abstained) 0 0.00 

บตัรเสีย (Voided Ballot) 0 0.00 

รวม (Total) 687,882,071 100.00 

หมายเหต ุ

มติในวาระนีÊ จะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัÊงหมดของผูถื้อหุ้นซึÉ งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

6.2 พจิารณาอนุมัติเลือกตัÊงกรรมการบริษัทแทนกรรมการทีÉต้องออกจากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2568 

 (นายดํารงศักดิÍ อภิการสกุลชัย) 

มติทีÉประชุม  

ในวาระนีÊ มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิÉมเป็นจาํนวน    0  ราย รวม                  0 หุ้น 

รวมมีผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมทัÊงสิÊน  50 ราย รวม 705,305,271 หุ้น 

ทีÉประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมตัิเลือกตัÊงนายดาํรงศกัดิÍ  อภิการสกุลชยั แทนกรรมการทีÉตอ้งออกจากตาํแหน่งตาม

วาระประจาํปี 2568 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัÊงหมดของผูถื้อหุ้นทีÉมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดงันีÊ  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

รายการ จํานวนเสียงทีÉลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้น และผู้รับ

มอบฉันทะซึÉงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย (Approved) 705,180,170 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย (Disapproved) 101 0.00 

งดออกเสียง (Abstained) 0 0.00 

บตัรเสีย (Voided Ballot) 0 0.00 

รวม (Total) 705,180,271 100.00 

หมายเหต ุ

มติในวาระนีÊ จะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัÊงหมดของผูถื้อหุ้นซึÉ งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

6.3 พจิารณาอนุมัติเลือกตัÊงกรรมการบริษัทแทนกรรมการทีÉต้องออกจากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2568 

 (นายนิมิตต์ ธีรอนันต์) 

มติทีÉประชุม 

ในวาระนีÊ มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิÉมเป็นจาํนวน    0  ราย รวม                  0 หุ้น 

รวมมีผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมทัÊงสิÊน  50 ราย รวม 705,305,271 หุ้น 

ทีÉประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัเลือกตัÊงนายนิมิตต์ ธีรอนันต ์แทนกรรมการทีÉตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ

ประจาํปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทัÊงหมดของผูถื้อหุ้นทีÉมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดงันีÊ  

 

รายการ จํานวนเสียงทีÉลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้น และผู้รับ

มอบฉันทะซึÉงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย (Approved) 705,301,170 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย (Disapproved) 4,101 0.00 

งดออกเสียง (Abstained) 0 0.00 

บตัรเสีย (Voided Ballot) 0 0.00 

รวม (Total) 705,305,271 100.00 

หมายเหต ุ

มติในวาระนีÊ จะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัÊงหมดของผูถื้อหุ้นซึÉ งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 



 

 

 

 

วาระทีÉ 7 พจิารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2568 

นางสาวศรวณียฯ์ ไดเ้รียนเชิญนางสาวภาทินนัทฯ์ เป็นผูชี้ÊแจงรายละเอียดในวาระนีÊ  

นางสาวภาทินันท์ฯ แจ้งให้ทีÉประชุมทราบว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครัÊ งทีÉ 2/2568 และทีÉ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัÊ งทีÉ 2/2568 ได้พิจารณากลัÉนกรองอย่างละเอียดโดยมีหลักเกณฑ์และขัÊนตอนการ

พิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าทีÉ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบติังาน ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และ

แนวปฏิบตัิในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงผลประโยชน์ทีÉคาดว่าจะไดรั้บจากกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนผลของ

การประเมินการปฏิบตัิงานประจาํปี จึงเห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2568 ซึÉ งเป็นจาํนวนเงิน

เดียวกนักบัค่าตอบแทนในปี 2567 และกรรมการทีÉเป็นพนกังานบริษทัจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย สาํหรับปี 2568 

ค่าตอบแทน ประจําปี 2568/

ไตรมาส 

ประจําปี 2567/

ไตรมาส 

คณะกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการบริษทั 

 

50,000 

30,000 

 

50,000 

30,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบ 

 

40,000 

     - 

 

40,000 

     - 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

- ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 

- กรรมการสรรหาฯ 

 

     - 

     - 

 

     - 

     - 

 หมายเหตุ* กรรมการทีÉเป็นพนกังานบริษทัจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 

นางสาวศรวณียฯ์ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิÉมเติม 

 นายวสันตฯ์ สอบถามค่าตอบแทนกรรมการในปีทีÉผ่านๆ มาว่าเท่ากนัหรือไม่ 

นางสาวภาทินันท์ฯ ชีÊ แจงว่าการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเท่ากนัทุกปี ซึÉ งในการจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการในแต่ละไตรมาสจะขึÊนอยูก่บัช่วงเวลาทีÉไดด้าํรงตาํแหน่ง  

 นายวสันตฯ์ สอบถามขอ้มูลอา้งอิงของการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

นางสาวภาทินันท์ฯ ชีÊ แจงว่าบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการจากบทบาทหน้าทีÉทีÉ

ตอ้งปฏิบติังาน โดยเปรียบทียบกบัอุตสาหกรรมเดียวกนัในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั  

 

 

 

 



 

 

 

 

 นางสาวสิริพรฯ สอบถามค่าตอบแทนของกรรมการอิสระ 

  นางสาวภาทินนัท์ฯ ชีÊแจงว่ากรรมการอิสระทีÉดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทั จะไดรั้บค่าตอบแทน

ไตรมาสละ 50,000 บาท กรรมการอิสระทีÉดํารงตําแห น่งประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับ

ค่าตอบแทนไตรมาสละ Ŝ0,000 บาท และกรรมการอิสระทีÉดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ จะได้รับ

ค่าตอบแทนไตรมาสละ 30,000 บาท 

เมืÉอไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีประเด็นสงสัยเพิÉมเติม จึงขอให้ทีÉประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการ ประจาํปี 2568 

มติทีÉประชุม 

ในวาระนีÊ มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิÉมเป็นจาํนวน    0  ราย รวม                  0 หุ้น 

รวมมีผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมทัÊงสิÊน  50 ราย รวม 705,305,271 หุ้น 

ทีÉประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2568 ตามรายละเอียดทีÉเสนอทุกประการ 

ดว้ยคะแนนเสียงดงันีÊ   

รายการ จํานวนเสียงทีÉลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้น และผู้รับ

มอบฉันทะซึÉงมาประชุม  

เห็นดว้ย (Approved) 705,301,271 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย (Disapproved) 0 0.00 

งดออกเสียง (Abstained) 4,000 0.00 

บตัรเสีย (Voided Ballot) 0 0.00 

รวม (Total) 705,305,271 100.00 

หมายเหต ุ

มติในวาระนีÊ จะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทัÊงหมดของผูถื้อหุ้นซึÉ ง

มาประชุม 

วาระทีÉ 8 พจิารณาอนุมัติการแต่งตัÊงผู้สอบบัญชีและการกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2568 

นางสาวศรวณียฯ์ ไดเ้รียนเชิญนางสาวภาทินนัทฯ์ เป็นผูชี้ÊแจงรายละเอียดในวาระนีÊ  

นางสาวภาทินนัทฯ์ แจง้ให้ทีÉประชุมทราบวา่เพืÉอให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 

120 ซึÉงกาํหนดให้ทีÉประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตัÊงผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปีของบริษทัฯ 

และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ไดก้าํหนดให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี 

หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าทีÉสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ มาแลว้ 7 

รอบบญัชีติดต่อกนั โดยสามารถแต่งตัÊงผูส้อบบญัชีรายใหม่ทีÉสังกดัสํานกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมก็

ได ้อย่างไรก็ตามบริษทัฯ จะแต่งตัÊงผูส้อบบญัชีรายทีÉพน้จากการปฏิบติัหน้าทีÉ เนืÉองจากการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีเป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดเ้มืÉอพน้ระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบญัชี นบัแต่วนัทีÉผูส้อบบญัชีรายดงักล่าวพน้จากการ

ปฏิบติัหนา้ทีÉ 



 

 

 

 

 โดยทีÉประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัÊ งทีÉ 2/2568 เห็นวา่ การปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ไพร้ซวอเตอร์

เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกัด ( ทีÉผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าทีÉอย่างเหมาะสม ครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และไม่มี

ความสัมพนัธ์หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนไดเ้สียใดๆ กบับริษทัฯ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ีÉเกีÉยวขอ้งกบับุคคล

ดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และเป็น

บริษทัทีÉไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  จึงเห็นสมควร

เสนอให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คู เปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2568 ซึÉ ง

ประกอบดว้ยผูส้อบบญัชีดงัต่อไปนีÊ  

1. นายไพบูล           ตนักูล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขทีÉ 4298 หรือ 

2. นางสาวศนิชา     อคัรกิตติลาภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขทีÉ 8470 หรือ 

3. นายกฤษณ์     ชชัวาลวงศ ์         ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขทีÉ 5016  

 

ในกรณีทีÉผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอ

เอส จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอืÉนของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั แทนได ้

และกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี สําหรับปี 2568 (ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาํปี และค่าสอบทานงบการเงิน

รายไตรมาส) เป็นจํานวนเงิน 2,100,000 บาท โดยลดลงจากค่าสอบบัญชีปี 2567 จํานวน 350,000 บาท ทัÊ งนีÊ

ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีขา้งตน้ยงัไม่รวมค่าบริการอืÉนๆ (Non-Audit Services) และค่าใช้จ่ายอืÉนๆ เช่น ค่าเบีÊ ยเลีÊ ยง    

ค่าเดินทาง เป็นตน้ 

โดยมีการกําหนดค่าสอบบัญชี ดังนีÊ 

รายการ (บาท) ปี 2568 ปี 2567 ลดลง 

ค่าสอบบัญชี  

 งบการเงินประจาํปี  1,440,000 1,760,000 320,000 

 งบการเงินรายไตรมาส  660,000 690,000 30,000 

รวม 2,100,000 2,450,000 350,000 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีการเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรายเดิมกบัผูส้อบบญัชีรายอืÉนเพิÉมเติม 

 

ทัÊงนีÊ ยงัคงเสนอให้ PwC เป็นผูส้อบบญัชีเช่นเดิม เนืÉองจากค่าสอบบญัชีไม่ไดค้วามแตกตา่งอย่างเป็นสาระสําคญัและ

หากมีการเปลีÉยนผูส้อบบัญชีจะมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบยอดยกมา ซึÉ งพอรวมกนัแลว้จะสูงกว่าค่าสอบบัญชีทีÉ

ผูส้อบบญัชีเดิมเสนอมา 

นางสาวศรวณียฯ์ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิÉมเติม 

ประธานฯ ขอบคุณ PwC ทีÉช่วยลดค่าสอบบญัชีให้กบัทางบริษทัฯ ซึÉ งปกติจะตอ้งมีการเพิÉม 10% ทุกปี PwC มีความ

เขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ ทาํให้การทาํงานราบรืÉน รวมถึงบริษทัฯ เองมีความโปร่งใส จึงทาํให้ PwC ลดค่าใชจ่้ายลง 

ในตวัแทนของบริษทัฯ จึงขอขอบคุณอยา่งสูง 

เมืÉอไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีประเด็นสงสัยเพิÉมเติม จึงขอให้ทีÉประชุมลงมติพิจารณาอนุมติัการแต่งตัÊงผูส้อบบญัชีและการ

กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2568 

มติทีÉประชุม 

ในวาระนีÊ มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิÉมเป็นจาํนวน    1  ราย รวม                  1 หุ้น 

รวมมีผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมทัÊงสิÊน  51 ราย รวม 705,305,272 หุ้น 

ทีÉประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการแต่งตัÊงผูส้อบบญัชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 

2568 ดว้ยคะแนนเสียงดงันีÊ   

รายการ จํานวนเสียงทีÉลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้น และผู้รับ

มอบฉันทะซึÉงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย (Approved) 705,305,071 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย (Disapproved) 101 0.00 

งดออกเสียง (Abstained) 100 0.00 

บตัรเสีย (Voided Ballot) 0 0.00 

รวม (Total) 705,305,272 100.00 

หมายเหต ุ

มติในวาระนีÊ จะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัÊงหมดของผูถื้อหุ้นซึÉงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

 



 

 

 

 

วาระทีÉ 9 พจิารณาเรืÉองอืÉนๆ (ถ้ามี) 

- ไม่มี-  

 

นางสาวศรวณียฯ์ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิÉมเติม 

 ประธานฯ เรียนเชิญนายธนินทร์ฯ ชีÊแจงเกีÉยวกบัแผนการดาํเนินงานในปี 2568 ว่าจะทาํอยา่งไรให้มีรายได้

คงทีÉหรือดีขึÊนเพราะเป็นสิÉงทีÉสาํคญัสาํหรับปี 2568 และ 2569 ซึÉงเป็นสิÉงทีÉทา้ทายผูบ้ริหารมาก  

 นายธนินทร์ฯ ขอบคุณท่านประธาน และกล่าวขอโทษต่อผูถื้อหุ้นสําหรับผลการดาํเนินงานในช่วง 2 ปีทีÉ

ผ่านมาในเรืÉ องของยอดขายและกาํไร ซึÉ งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของตนเองและฝ่ายบริหาร ซึÉ ง

ถึงแมว้า่เหตุผลจะเป็นอยา่งไรตนเองมีหนา้ทีÉรับผิดชอบในส่วนนีÊ  และขอขอบคุณท่านประธาน กรรมการ

บริษทัฯ รวมถึงทีมงานฝ่ายบริหารฝ่ายจดัการของบริษทัฯ ทัÊงหมด ทีÉมาร่วมดว้ยช่วยกนัเพืÉอทาํให้การจดั

งานเป็นไปอยา่งราบรืÉน รวมถึงมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการร่วมกนัให้ยงัมีผลกาํไรได ้และยงัสามารถ

จ่ายเงินปันผล จากผลการดาํเนินงานทีÉช่วงปีทีÉผา่นมา 

ปีนีÊบริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลเมืÉอเทียบกบัผลการดาํเนินงานเกินกวา่กึÉงหนึÉง ภาพนีÊอยากสะทอ้นให้เห็น

ว่า บริษทัฯ มีกระแสเงินสดทีÉเป็นบวก รวมถึงบริษทัฯ มีสถานะการเงินทีÉแข็งแกร่ง และสืบเนืÉองจาก

บริษัทฯ มีการระดมทุนจากการเข้าตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นครัÊ งแรก จึงทาํให้บริษัทฯ 

สามารถชาํระคืนเงินกูยื้มให้แก่สถาบนัการเงิน ปัจจุบนับริษทัฯ มีหนีÊ สินคงเหลือกบัสถาบนัการเงินน้อย

มาก ซึÉงเป็นผลดีกบัในสภาวะการณ์ปัจจุบนัทีÉค่อนขา้งฝืดเคือง เมืÉอเปรียบเทียบกบัคู่แข่งแลว้นัÊน บริษทัฯ 

ถือว่ามีทรัพยากร ทัÊงในด้านบุคคลากร กาํลงัการผลิต รวมถึงสถานะทางการเงินทีÉเข้มแข็ง และอาจจะ

แข็งแกร่งทีÉสุดในบรรดาอุตสาหกรรมเดียวกนั 

ประเด็นทีÉสองคือยอดขาย ถึงแมย้อดขายของบริษทัฯ จะลดลง แต่บริษทัฯ ยงัคงรักษาสัดส่วนของส่วน

แบ่งทางการตลาดไว้ได้ นัÉนหมายความว่าตลาดหดตัวด้วยสภาวะของเศรษฐกิจมหภาค (Macro 

Economics) ทัÊงจากในประเทศหรือต่างประเทศ บริษทัฯ มีทีมงานฝ่ายขายและพนักงานขาย (PC) ทีÉ มี

คุณภาพ ทีÉเป็นส่วนสําคญัในการผลกัดนัยอดขายให้เติบโต ยอดขายในงบการเงินปี 2567 ลดลงประมาณ 

13% เมืÉอเทียบกบัปี 2566 สาเหตุเป็นเพราะมูลค่าสินค้าคงเหลือของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ 

(Modern Trade) และร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดัÊงเดิม (Traditional Trade) มีปริมาณสูง จึงทาํให้บริษทั

ฯ ไดรั้บคาํสัÉงซืÊอในช่วงปี 2567 ลดลง แต่ยอดขายออกทีÉเป็นการขายไปสู่ผูบ้ริโภคยงัเติบโตไดม้ากกว่า 1 

หลกั ดงันัÊนโดยสรุปคือภาพรวมของการขายออก (Sale out) ยงัเป็นบวกโดยค่าเฉลีÉย และยอดขายทีÉแสดง

อยูใ่นงบการเงิน 700 ลา้นบาท คือยอดขายเขา้ (Sale in) ไปในห้างร้าน  

 

 

 

 



 

 

 

 

สาํหรับกลยทุธ์ของบริษทัฯ ในธุรกิจหลกั (ผลิตภณัฑ์ประตูหน้าต่างสําเร็จรูป) คือการเพิÉมหน่วยย่อยของ

สินคา้ (SKU) รวมทัÊงบริษทัฯ มีการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือทีÉมีประสิทธิภาพมากขึÊน จากมูลค่าสินคา้

คงเหลือ มูลค่า 300 ลา้นบาท เหลือเพยีง 230 ลา้นบาท ในปี 2567 นีÊ จึงเป็นหลกัฐานทีÉบ่งชีÊว่าบริษทัฯ มีการ

บริหารสินคา้คงคลงั และสินคา้หนา้ร้านไดด้ีขึÊน  

สําหรับน่านนํÊ าใหม่ในผลิตภณัฑ์ประตูหน้าต่าง บริษทัฯ มีทีมงานทีÉมุง้เน้นงานขายโครงการ การเขา้สู่

ตลาดอสังหาริมทรัพย ์ไม่ว่าจะเป็นแนวราบ หรือแนวสูงรวมถึงอาคารพาณิชยต์่างๆ ซึÉ งเชืÉอว่าในปี 2568 

บริษทัฯ จะไดรั้บผลตอบแทนจากการดาํเนินงานเรืÉองนีÊพอสมควร  

ในแง่ของสินคา้จากบริษทัย่อยคือ บริษทั ไทย อีโค่ชลิด์ คอร์ปอเรชัÉน จาํกัด เราเล็งเห็นโอกาส เพราะเรา

ไม่ไดห้ยุดแค่ผลิตภณัฑ์ประตูหน้าต่าง อย่างไรก็ตามในส่วนทีÉผูถื้อหุ้นไดส้อบถามเกีÉยวกบัสัดส่วนทาง

ตลาดจะเป็นอย่างไร จึงเร็วเกินไปทีÉในวนันีÊ จะสามารถตอบได ้เนืÉองจากบริษทัฯ ยงัคงให้ความสําคญักบั

ธุรกิจหลกัอยู ่เพียงแต่ในวนันีÊบริษทัฯ มองเห็นโอกาสในการขายมากขึÊน  

บริษทัฯ มีตลาดหลกัคือตลาดค้าปลีกซึÉ งเชืÉอว่าบริษทัฯ สามารถขยายส่วนแบ่งทางการตลาดโดยมีผลมา

จากการแย่งชิงตลาดจากคู่แข่ง โดยคาดหวงัทีÉ 30% ในปีนีÊ  ในส่วนของกลยุทธ์ทีÉมี ไม่ว่าจะเป็นการขอ้ง

แวะกับห้างร้านเพืÉอให้ยอดขายเติบโต ในปีนีÊ จะเน้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย ์งานโครงการ ทีÉมีการติดตัÊง 

สินคา้ขนาดสัÉงตดัพิเศษ และความสูงทีÉเพิÉมขึÊน ในเรืÉองกาํลงัผลิต เรามีความพร้อมจากการลงทุนทัÊงพืÊนทีÉ 

บุคลากร และสิÉงอาํนวยความสะดวกต่างๆ เพืÉอรองรับความตอ้งการของลูกคา้ในอนาคตไดท้นัท่วงที 

นอกจากนีÊ บริษทัฯ อยู่ในช่วงของการศึกษาความเป็นไปได้ในการควบรวมกิจการทีÉเป็นประโยชน์กับ

บริษทั ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกนั ซึÉงจะทาํให้เราสามารถกา้วไปเขา้สู่ตลาดใหม่ๆ ในส่วนของประตู

หนา้ต่าง โดยทีÉเราไม่ตอ้งเริÉมตน้เองจากศูนยท์ัÊงหมด 

 นายสุพจน์ เอืÊอชยัเลิศกุล ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง (“นายสุพจน์ฯ”)  ขอบคุณท่านประธานฯ ทีÉนาํบริษทัฯ 

เข้าตลาดหลักทรัพย์ เพราะเชืÉอมัÉนว่าหลายบริษัทเจริญเติบโตได้จากการเป็นบริษัททีÉอยู่ในตลาด

หลกัทรัพย ์เพราะเรืÉองความน่าเชืÉอถือ และวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร และเชืÉอว่าปีนีÊคงยงัมีหวงัและน่าจะดีขึÊน 

แต่ตอ้งยอมรับว่าประเทศเรามีจุดอ่อนเรืÉองค่าแรงแพง ซึÉงสิÉงทีÉจะทาํให้เรายนืหยดัอยูไ่ดค้ือเรืÉองของการทาํ 

การวิจยัและพฒันารวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ตอ้งยอมรับว่าโลกเรามีการแข่งขนัสูง เราเลยตอ้งใชค้วามจิÌว

แต่แจ๋ว และเชืÉอว่าผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถในส่วนของการทาํดา้นนีÊ  หากมีสิÉงใดทีÉเล่าให้ฟังเพิÉมเติม

ได ้จะสามารถทาํให้ไปในทิศทางทีÉดีขึÊนแน่นอน 

นายธนินทร์ฯ ยอมรับว่าค่าแรงในไทยสูงขึÊนจริง แต่ถา้เทียบกบัประเทศจีนก็ยงัมีฐานค่าแรงทีÉไมไ่ดสู้งมาก

นกั ในส่วนของโรงงานทีÉกาญจนบุรี มีฐานค่าแรงทีÉถูกกว่าในกรุงเทพหรือปริมณฑล จึงเป็นขอ้ดีในเรืÉอง

ของแรงงานทีÉมีประสิทธิภาพ ไม่ขาดแคลน ทาํให้บริษทัฯ สามารถว่าจา้งคนไทยได้ 100% ในส่วนการ

วิจยัและพฒันา ตอ้งยอมรับว่าการจะเติบโตในส่วนของสินคา้ประตูหน้าต่าง การพฒันาสินคา้เป็นเรืÉองทีÉ

สาํคญั เรามีบริษทัในเครือทีÉเป็นโรงรีดเส้น เพราะฉะนัÊนเรามีทรัพยากรทีÉพร้อมออกแบบและดีไซน์ผลงาน

ใหม่ๆ รวมถึงกระจก หรืออปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ เรามีฝ่ายวิจยัและพฒันาทีÉเป็นฝ่ายทีÉสําคญั ในการทาํงาน

ไมว่่าจะเป็นการคดัลอกและพฒันา (Copy & Develop) หรือการพฒันา (R&D) จากของเราเองก็ดี  

 



 

 

 

 

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการพัฒนาสินค้าตลอดเวลา เพืÉอตอบโจทย์ในแง่ของคุณภาพ การใช้งาน และ

รูปแบบทีÉสวยงาม จึงเป็นสาเหตุหลกันอกเหนือจากความแข็งแกร่งทางการขายแลว้ ตอ้งยอมรับว่าสินคา้

ของบริษทัฯ ดีทีÉสุดในตลาด ทัÊงในเรืÉองของความแข็งแกร่ง ความน่าเชืÉอถือ คุณภาพ การใช้งานและ ยงั

รวมถึงนโยบายการรับประกนัสินคา้ทีÉถือว่าเป็นปัจจยัความสําเร็จของบริษทัฯ ผมให้ความสําคญัในเรืÉอง 

การวิจยัและพฒันาเป็นอย่างมาก อีกทัÊงบริษทัฯยงัไดร่้วมผนึกกาํลงักบัผูผ้ลิต/ผูจ้าํหน่าย ในการพฒันา

สินคา้ใหม่ๆ โดนในปีนีÊ คาดว่าจะเห็นตลาดใหม่ๆ สินคา้ใหม่ๆ และเราจะเป็นคนแรก ทีÉไดน้าํเอาสินคา้

ระดบั Hight-end เขา้สู่ตลาดคา้ปลีก และมุ่งเน้นในส่วนของการผลิตสินคา้สัÉงตดัพิเศษ และการติดตัÊงเขา้

ไปในช่องทางทีÉเราถนดั นีÊคือจุดเด่นของบริษทัฯ เมืÉอเทียบกนักบัคู่แข่งทีÉเรามีพฒันาการ มีองคป์ระกอบทีÉ

ครบถว้นในภาพของสินคา้และการบริการ เราไม่ไดมุ้่งเน้นการขายสินคา้ในราคาทีÉถูก โดยการลดตน้ทุน 

และลดคุณภาพ นัÉนไมใ่ช่นโยบายของเรา 

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า นอกเหนือจากการมุ่งมัÉนด้านคุณภาพของสินค้าแล้ว “งานบริการ” ถือเป็น

หลกัการสําคญัทีÉบริษทัฯ ให้ความสําคญัมาโดยตลอด และถือเป็นปัจจยัหลกัในการสร้างความไดเ้ปรียบ

ในการแข่งขนั โดยบริษัทฯ ได้ให้บริการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน พร้อมมีทีมงานมืออาชีพทีÉ

สามารถให้บริการไดใ้นทุกพืÊนทีÉ ซึÉ งสะทอ้นถึงความพร้อมและความตัÊงใจในการดูแลลูกคา้อยา่งต่อเนืÉอง 

การบริการคือหัวใจสําคญัของการแข่งขนัในระยะยาว โดยเชืÉอมัÉนว่าแมผู้ผ้ลิตจากประเทศจีนจะมีตน้ทุน

หรือราคาทีÉแข่งขันได้ แต่ในด้านการบริการแล้ว จ ําเป็นต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5–10 ปีจึงจะสามารถ

ทดัเทียมกบัมาตรฐานของบริษทัฯ ได ้ทัÊงนีÊ  บริษทัฯ เชืÉอว่าธุรกิจทีÉมีระบบการบริการทีÉแข็งแกร่งและตอบ

โจทย์ลูกค้าได้อย่างแท้จริง จะสามารถดาํเนินกิจการและเติบโตได้อย่างย ัÉงยืน ท่ามกลางการแข่งขนัทีÉ

เขม้ขน้ในตลาด ในนามของบริษทัฯ ขอให้ความมัÉนใจแก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านว่า คณะผูบ้ริหารตระหนักถึง

ความคาดหวงัของท่านอยา่งลึกซึÊง และมุ่งมัÉนดาํเนินงานดว้ยวิสัยทศัน์และความรับผิดชอบ เพืÉอสร้างความ

มัÉนใจและความสบายใจสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกคน ประธานฯ ยงักล่าวปิดท้ายว่า แม้บริษัทจะมีทีม

ผูบ้ริหารรุ่นใหม่ แต่ก็มีวิสัยทัศน์ทีÉชัดเจนและแนวทางการบริหารทีÉเข้มแข็ง ซึÉ งทาํให้ท่านในฐานะนัก

ลงทุนทีÉมีประสบการณ์มายาวนาน เชืÉอมัÉนว่าการลงทุนในบริษทัฯ เป็นการตดัสินใจทีÉถูกตอ้งและมีอนาคต

ทีÉดี 

นายธนินทร์ฯ ขอตอบเพิÉมเติมในเรืÉองการลงทุนเพิÉมใน บริษทั ไทย อีโค่ชลิด์ คอร์ปอเรชัÉน จาํกดั โดย

บริษทันีÊ มีทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท ซึÉ งจะดาํเนินธุรกิจในรูปแบบซืÊอมาขายไปก่อน ทัÊงนีÊ จะใชเ้งินทุนจด

ทะเบียน 5 ลา้นบาท ในการดาํเนินกิจการในช่วงแรก ซึÉงจะเริÉมตน้จากงานเล็กๆ และจะครองตลาดรวมถึง

ส่วนแบ่งทางการตลาดไดใ้นจุดทีÉเรารู้สึกปลอดภยัก่อน จากนัÊนค่อยมาพิจารณาเรืÉองการผลิตโดยตรง หรือ

การลงทุนเครืÉองจกัร เพราะฉะนัÊนในส่วนของบริษทัใหม่นีÊ  จึงยงัมีไมค่วามเสีÉยงจากการลงทุนทีÉเกินตวั 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 นายวสันต์ฯ  ได้มีการสอบถามเพิÉมเติมเกีÉยวกบัประเด็นดา้นภาวะความเป็นผูน้าํทางธุรกิจ ว่าบริษทัฯ มี

สัดส่วนทางการตลาดในระดับใด รวมถึงสถานการณ์การแข่งขันในตลาดว่ามีจาํนวนคู่แข่งมากน้อย

เพียงใด รวมถึงปัจจุบันมีการนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้มากน้อยเพียงใด นอกจากนีÊ  ยงัมีการสอบถาม

เกีÉยวกบั ธุรกิจใหม่ของบริษทัฯ ว่าไดเ้ริÉมดาํเนินการแลว้หรือยงั มีความคืบหน้าในระดบัใด และคาดว่าจะ

สามารถเติบโตจนกลายเป็น ธุรกิจหลกั ไดเ้มืÉอใด พร้อมทัÊงสอบถามถึง แผนการลงทุนในอนาคต ว่าจะมี

การลงทุนเพิÉมเติมในระดบัมากนอ้ยเพียงใด 

นายธนินทร์ฯ ชีÊ แจงว่าบริษทัฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ในปัจจุบันไม่ตํÉากว่า 25% เมืÉอ

เปรียบเทียบกบัคู่แข่งโดยตรงในช่องทางการจดัจาํหน่ายหลกัทีÉบริษทัฯ ดาํเนินอยู ่โดยปัจจยัสาํคญัทีÉทาํให้

บริษทัฯ สามารถรักษาความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัได ้คือ ความแข็งแกร่งของช่องทางการจดัจาํหน่าย ทีÉ

มีจาํนวนมากทีÉสุดและครอบคลุมพืÊนทีÉการขายมากทีÉสุดในตลาด เมืÉอเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง ทัÊงในกลุ่ม

ผลิตภณัฑ์ อลูมิเนียม (ALU) และ ยูพีวีซี (UPVC) ในดา้นตน้ทุนการผลิต บริษทัฯ มีความได้เปรียบจาก 

Economies of Scale และการใช ้เทคโนโลยีทีÉทนัสมยั รวมถึงองค์ประกอบดา้นการผลิตทีÉมีประสิทธิภาพ 

ซึÉงส่งผลให้สามารถควบคุมตน้ทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิผล และสร้างความสามารถในการแข่งขนัทางดา้น

ราคาไดอ้ยา่งต่อเนืÉอง 

สําหรับบริษัทใหม่ทีÉจ ัดตัÊ งขึÊน บริษัทฯ ได้เริÉมดําเนินธุรกิจโดยใช้รูปแบบ “ซืÊ อมาขายไป” (Trading 

Business) ซึÉ งเป็นการนําเข้าสินค้าเพืÉอจดัจาํหน่ายโดยไม่มีกระบวนการผลิตในเบืÊองตน้ โดยเริÉมต้นทาํ

ตลาดในกลุ่มโครงการ สินคา้ในกลุ่มนีÊ  ไดแ้ก่ หลงัคาไวนิล (Vinyl Roofing) ซึÉงสามารถนาํไปประยกุตใ์ช้

งานไดอ้ยา่งหลากหลาย ทัÊงในกลุ่ม โรงงานอุตสาหกรรม และ อาคารเชิงพาณิชย ์(Commercial Buildings)

ในส่วนการของลงทุนเพิÉมเติมอืÉนๆ ยงัไม่มีนโยบายการเพิÉมทุนหรือเป็นการกูจ้ากธนาคารเพิÉมเติม 

ในส่วนของตลาดต่างประเทศ ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-řš บริษทัฯ เคยมีประสบการณ์

ในการส่งออกสินคา้ไปยงัหลายประเทศ อาทิ ประเทศฟิลิปปินส์ ซึÉ งถือเป็นบทเรียนและโอกาสสาํคญัใน

การขยายตลาดต่างประเทศในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ยอมรับว่า สินค้าทีÉจาํหน่ายเป็นสินค้าทีÉมี

ขนาดใหญ่ ตอ้งอาศยักระบวนการผลิตภายในประเทศก่อนจดัส่งไปยงัต่างประเทศ ซึÉงส่งผลให้มี ตน้ทุน

ค่าขนส่งทีÉ สูง และอาจเป็นอุปสรรคสําคัญในการแข่งขันด้านราคาในตลาดต่างประเทศ ด้วยเหตุนีÊ  

เป้าหมายในระยะถดัไปของบริษทัฯ จึงมุ่งเนน้ไปทีÉการ สร้างพนัธมิตรทางธุรกิจในแต่ละประเทศ (Local 

Partnership) เพืÉอเพิÉมศกัยภาพในการแข่งขัน ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดปลายทางไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิÉงขึÊน 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ในมุมมองต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์(Property) บริษทัฯ เห็นดว้ยว่า ภาพรวมของอตุสาหกรรมยงัคงเผชิญ

กบัความทา้ทายและภาวะชะลอตวัในหลายดา้น แต่ในเชิงกลยุทธ์ บริษทัฯ มองว่า โอกาสทีÉแทจ้ริงมกัจะ

อยู่ในรายละเอียดหรือ “ภาพเล็ก” มากกว่าการตัดสินจากภาพรวมเสมอ บริษทัฯ ไม่มุ่งเน้นการแข่งขนั

โดยตรงกบัผูเ้ล่นรายใหญ่ในตลาด ซึÉงมีศกัยภาพสูงอยู่แลว้ แต่บริษทัฯ จะเน้นการ คน้หา “ช่องว่าง” หรือ 

“ตลาดเฉพาะ” ทีÉผูเ้ล่นรายใหญ่ยงัไม่สามารถเขา้ถึงหรือมองขา้มไป ซึÉ งถือเป็นพืÊนทีÉทีÉยงัมีศกัยภาพในการ

เติบโตสูง 

ประธานฯ เสริมว่าภาครัฐไดเ้ริÉม มีบทบาทในการสนับสนุนและออกมาตรการต่าง ๆ เพืÉอช่วยกระตุน้การ

ซืÊอขายในภาคอสังหาริมทรัพยม์ากยิÉงขึÊน 

เมืÉอไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีประเด็นสงสัยเพิÉมเติม นางสาวศรวณียฯ์ จึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา 12.02 น. 

 

ลงชืÉอ    ประธานทีÉประชุม 

  (นายอภิรุม ปัญญาพล) 

 

 

 

  ลงชืÉอ                                              เลขานุการบริษทัฯ 

                                         (นางสาวพศิมยั กวีเกียรติอนนัต)์ 

 


